

Kim Vu

>
>

> **THÁNH GIOAKIM (JOACHIM) VÀ THÁNH ANNA (ANNE)**

>
>
>

> **Thánh Gioakim và Thánh Anna là song thân của Đức Mẹ, tức là Ông Bà Ngoi của Chúa Cứu Thế Giêsu. (Xin đừng nhầm ngoi: Có một số người thì nghĩ lầm họ sai là Gioan-kim).**

>
>
>

> Tên Gioakim được tạo bởi chữ YHWH (tiếng Do thái: יְהוָה Yəhōwāqîm, tiếng Hy Lạp: Ἰωακείμ Iōakēim), nghĩa là "số chuộc của Gia-vê".

>
>
>

> Thánh Gioakim là Phu quân của Thánh Anna và là Thân phụ của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ của Chúa Giêsu, theo truyền thống Công giáo Rôma, Chính Thống giáo, và Anh giáo. Câu chuyện về Thánh Gioakim và Anna xuất hiện lần đầu tiên trong Phúc Âm thánh Giacôbê. Thánh Gioakim và Thánh Anna không được nhắc tới trong Kinh Thánh.

>
>
>

> Hai Ông Bà được Giáo hội kính nhớ vào ngày 26 tháng Bảy hàng năm. Đây là ngày lễ của những người đã làm ông bà (nội hay ngoại). Lễ này nhắc nhở quý ông bà nội ngoại và trách nhiệm xây dựng các thế hệ tương lai, phải tạo truyền thống gia phong và giáo dục phụng dưỡng di sản đạo đức làm cha mẹ cho cháu chắt. Tuy nhiên, lễ này cũng là dịp nhắc nhở dành cho thế hệ trẻ: Phải tôn kính người lớn hơn mình, nhớ là những người già, phải biết trân trọng, đánh giá cao cuộc sống không được coi họ làm người.

>
>
>

> Gia đình của Chúa Giêsu trong Phúc Âm thánh Matthêu và Luca không nói rõ tên cha mẹ của Đức Maria, nhưng có liệt kê tên người cha của thánh Giuse, người họ gia đình trong nhóm của John ở Damascus (thứ k 8), và được biết là các họ gia đình Tin Lành, tranh luận rằng gia đình trong Phúc Âm theo thánh Luca mới đúng là họ của Đức Mẹ, và Heli là cha. Đức Giê-su quy tụ về đức thánh Giuse có hai người cha – một thuộc dòng dõi Vua Salomom, họ của Đức Nathan, con Vua Đa-vít, truyền thống thì thứ k 7 xác định rằng Heli là anh em họ đầu tiên của Thánh Gioakim.

>
>
>

> Theo truyền thống, Bà Anna sinh tại Belem, kết hôn với Ông Gioakim người Nadaret, cả hai đều là dòng dõi thánh vua vua Đavít. Trong Protoevangelium của thánh Giacôbê, thánh Gioakim được mô tả là người giàu có và đạo đức, thường giúp đỡ người nghèo và tại Đền thờ tại Sepphoris. Truyền thống nói rằng cha mẹ của Đức Maria mẹ của Đức Galilê, sau đó đến nhà của Giêrusalem. Tuy nhiên, Bà Anna là phụng nữ đơn thân, ông Gioakim bị các thầy thường tể sa thải và tại chỗ là vị tể hy sinh của ông, vì vì Bà Anna không có con được hiểu là vì Bà không được lòng Chúa. Ông Gioakim rút vào hoang dã ăn chay và nhịn tại 40 ngày. Lúc đó các thiên thần hiện ra hứa với Ông Bà Gioakim và Anna là sẽ có con nãi dãi. Sau đó, ông Gioakim trở về Giêrusalem và đón Bà Anna tại cửa thành. Có niềm tin cho rằng đứa con sinh bởi người mẹ già là đã được tể nh vị đĩ u gì đó kỳ lạ. Trong Cựu Ước có truyền thống của Bà Hannah, Thân mẫu của Ngón S Samuel.

>
>
>

> Truyền thuyết liên quan Ông Bà Gioakim và Anna có trong "Cổ Tích Vàng" (Golden Legend) và vẫn phổ biến trong nghệ thuật Kitô giáo cho tới khi Công đồng Trentô xác nhận đó là các sự kiện nghệ thuật.

>
>
>

> Phụng vụ theo lịch Tridentine không có lễ Thánh Gioakim. Lễ này được thêm vào Công Lịch Rôma từ năm 1584, mừng vào ngày 20-3, ngay sau lễ Đức Thánh Giuse Phu quân Đức Mẹ. Năm 1738, lễ này được chuyển sang Chúa nhật sau tuần bát nhật lễ Đức Mẹ Mừng Tri ân. Với việc Đức Phụng vụ các Chúa nhật được cử hành, Đức Giáo Hoàng Piô X đã chuyển lễ này sang ngày 16 tháng Tám, sau lễ Đức Mẹ Mừng Tri ân, để Thánh Gioakim được kính nhớ trong khi cử hành cuộc khải hoàn của Đức Mẹ. Trong lịch các thánh của Giáo hội Công giáo Rôma (năm 1969), lễ Thánh Gioakim được mừng chung với Thánh Anna vào ngày 26 tháng Bảy.

>
>
>

> Giáo hội Chính thống Đông phương và Công giáo Hy Lạp kính nhớ thánh Gioakim và thánh Anna vào ngày 9 tháng Chín. Thánh Gioakim và thánh Anna là thánh bổn mẫu của các cha mẹ, các ông bà nãi ngoi, những người kết hôn, những người đóng tể và những người buôn bán. Có một số biểu tượng liên quan với thánh Gioakim: Cuốn sách hoặc cuộn giấy cuộn trên người dốt vãi, chiếc gậy chắn chiên trên lưng chèo nghĩa của Kitô giáo, và cái rết đĩ ng đôi chim bồ câu trên lưng s hòa bình. Thánh Gioakim thường có trang phục màu xanh lá cây, màu của niềm hy vọng.

>
>
>

> Trong Kinh thánh, hai thánh s Matthêu và Luca cùng cấp gia phả của Chúa Giêsu, cho thấy rằng Chúa Giêsu là đứa con của Giao (người lính). Chúng ta không biết gì nữa, ngay cả ông bà ngoi Gioakim và Anna cũng chưa được nhắc tới sau khi Chúa Giêsu chịu chết được hơn 100 năm.

>
>

>
> Đấng tính anh hùng và sự thánh thiện của các ngài đã được suy ra từ bối cảnh gia đình liên quan đến Maria trong Kinh thánh. Dựa vào truyền thuyết thời trước của Đấng Maria hoặc suy đoán từ thông tin trong Kinh thánh, chúng ta thấy sự viên mãn của niềm tin và lòng cậy trông của những người con người của Chúa Giêsu, chính Đấng Mẹ đã say đắm của người theo truyền thống tôn giáo.

>
>
>
> **Â** Tính cách mạnh mẽ của Đấng Maria thể hiện khi quyết định "xin vâng" (Lc 1:38), liên lạc của người, tuân theo luật đức tin, sự vâng vâng khi gặp khó khăn, và tin cậy vào những người thân (Lc 1:39-45) – cho thấy gia đình gần bó yêu thương, trông mong thể hiện khả năng duy trì những đức tính đẹp nhất của quá khứ.

>
>
>
> Ông Bà Gioakim và Anna biểu hiện các thể hiện khá lạ lùng khi trung thành thể hiện trách nhiệm, sự tin tưởng và thiết lập môi trường tốt lành cho Đấng Thiên Sai tới.

>
>
>
> Lạy Thánh Gioakim và Thánh Anna, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Amen.

>
>
>
> **Nguồn:** <https://ditimchanly.org>

>
